



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

### สรุปมติที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ - ๑๗.๒๕ น.

ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์ ชั้น ๗ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม



วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑	<b>ประธานแจ้งให้ทราบ</b> ๑.๑ เรื่องเขตสุขภาพพิเศษ	๑) รับทราบตามนโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ ๕ ด้าน ๒) มอบหมายให้จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขชายแดน ๑ ปี ๔ เดือน ๓) มอบหมายให้จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขชายทะเล และพื้นที่เกาะ ๑ ปี ๔ เดือน ๔) มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเขตพื้นที่เฉพาะ ๑ ปี ๔ เดือน ๕) มอบหมายให้ CFO เขต และโรงพยาบาลทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลัง ๑ ปี ๔ เดือน ๖) มอบหมายผู้บริหารติดตามกำกับผู้รับผิดชอบเรื่องการเงินให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
	๑.๒ การบริหารการเงินการคลัง	๑) การรายงานการเงินของโรงพยาบาล ให้ผู้บริหารกำกับติดตาม ให้อำนาจทุกวันที ๒๐ ของ ทุกเดือน ๒) ให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเงินภาครัฐ ซึ่งจัดโดย สปช. และมอบหมายให้ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ดำเนินการจัดผู้บริหารภายในเขต และ CFO เขตเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป - CFO เขต (นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)
	๑.๓ การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน	๑) มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งติดตามความก้าวหน้าการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้านผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นโควตาของเขตจะต้องมีการหารือเรื่องการจัดสรรตำแหน่งปฏิบัติงานภายในเขตกับผู้ตรวจราชการฯ	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	๑.๔ มาตรการเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	๑) รับทราบการเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง และยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานสาธารณสุข ๒) มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งสำรวจและดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด GPS ในรถ Ambulance และรายงานเข้าระบบของสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินให้ครบถ้วน ๓) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดติดตามการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และใน รพ.สต. และรายงานเข้าระบบของสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินให้ครบถ้วน ๔) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจติดตามการรายงานผลการดำเนินงานจากสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
	๑.๕ เรื่องการบริหารตำแหน่งว่าง	๑) รับทราบแนวทางการเร่งรัดการบริหารจัดสรรตำแหน่งว่าง ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัดบุคลากรที่จะส่งผลงานวิชาการชำนาญการพิเศษ และให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทีมพี่เลี้ยงในการทำวิจัย ๓) มอบหมายให้ นพ.สุนัย จันทรฉาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ ให้เสร็จภายใน ๑ เดือน	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป - PM R๒R (นพ.สุนัย จันทรฉาย)
๒	รับรองรายงานการประชุมเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โซน B ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๑) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม ๓) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจฯสรุปมติที่ประชุม โดยสรุปเป็นมติที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมติที่ยังไม่ได้ดำเนินการพร้อมอธิบายเหตุผล	- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
๓	เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ สรุปความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับการอนุมัติ	๑) รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด และเร่งรัดดำเนินการจัดจ้างให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
	๓.๒ ติดตามความก้าวหน้า งบลงทุนปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม	๑) รับทราบความก้าวหน้างบลงทุนปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๒) มอบหมายจังหวัดรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินทุกเดือน ๓) มอบหมายให้ผู้บริหารติดตามขั้นตอนการลงนามให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๔) มอบหมายให้ผู้บริหารตรวจสอบวงเงิน งดเงินให้ถูกต้อง	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	๓.๓ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐	๑) รับทราบการติดตามการเบิกจ่ายงบดำเนินงานปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ ๕ ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัด กำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบงานบันทึกผลการดำเนินงานลงในระบบให้ครบถ้วน	- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป - ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล - ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข
๔	<b>เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัปดาห์ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรี	๑) เห็นชอบการเตรียมความพร้อมการจัดประชุม สป.สัปดาห์ ๒) รับทราบ (ร่าง) การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) จังหวัดกาญจนบุรี ๓) รับทราบประเด็นที่ต้องเตรียมการนำเสนอในแต่ละระดับ ดังนี้ ๓.๑) ระดับเขตเตรียมการนำเสนอเรื่องการบริหารการเงิน การคลัง ๓.๒) ระดับจังหวัดเตรียมการนำเสนอเรื่อง TB ๓.๓) ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เตรียมการนำเสนอเรื่อง CVD Risk	- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข - สาธารณสุขนิเทศก์ - ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
		<p>๔) มอบหมายให้คณะกรรมการทุกคณะดำเนินการตามรายละเอียด และจัดทำ Action Plan โดยติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ</p> <p>๕) มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี สนับสนุนรถตู้ จำนวน จังหวัดละ ๔ คัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สนับสนุนรถตู้ จำนวน จังหวัดละ ๒ คัน</p> <p>๖) มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดรูปแบบกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p> <p>๗) มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา Confirm ปลัดกระทรวง ๔ กระทรวง และปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการจัดรูปแบบกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p>	
๔.๒	ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเพิ่มพูนทักษะ	<p>๑) มติการกำหนดระยะเวลาการเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ใช้ทุนใน รพศ. /รพท. และรพช. เขตสุขภาพที่ ๕ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดนครปฐม ๑๑ : ๑</li> <li>- จังหวัดราชบุรี , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , สมุทรสงคราม ,สมุทรสาคร ๑๐ : ๒</li> <li>- จังหวัดสุพรรณบุรี , กาญจนบุรี ๙ : ๓</li> </ul>	<p>- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป</p>
๔.๓ (ร่าง)	แผนสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ ๕	<p>๑) เห็นชอบตามร่างแผนสาธารณสุขทางทะเล</p> <p>๒) มอบหมายให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงครามสำรวจข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติม เช่นจำนวนโรงแรม จำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนเรือประมงชายฝั่ง เป็นต้น และปรับแผนให้เห็นผลลัพธ์ในช่วง ๔ เดือน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ให้ชัดเจน</p>	<p>- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม</p>
๕	เรื่องเพื่อทราบ ๕.๑ ขอสนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตสุขภาพที่ ๕	<p>๑) รับทราบ และให้ผู้บริหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตสุขภาพที่ ๕</p> <p>๒) มอบหมายให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายการจัดซื้อยาที่ผลิตภายในประเทศ โดยตัวยาชนิดใดสามารถซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมได้ให้ซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม</p>	<p>- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕</p> <p>- PM แพทย์แผนไทย (นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร)</p>

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
		๓) มอบหมายให้ PM แพทย์แผนไทย สรุปลงการจัดซื้อ ยาสมุนไพรเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน	
	๕.๒ สรุปลงการตรวจบูรณา การ ติดตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ - อัครราชกุมารี	๑) รับทราบตามการนำเสนอ ๒) มอบหมายผู้บริหารติดตามการบันทึกข้อมูลผู้สัมผัส โรคให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๓) มอบหมายให้ผู้บริหารจัดระบบเรื่องการดูแลผู้สัมผัสโรค ๔) มอบหมายให้ผู้บริหารติดตามการบันทึกข้อมูลเรื่อง RTI ให้ครบถ้วน เช่นการบาดเจ็บบนท้องถนน ข้อมูล ๓ ฐาน เป็นต้น	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทั่วไป
	๕.๓ สรุปลงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร กระทรวงสาธารณสุข (Core value : MOPH)	๑) เห็นชอบตามการนำเสนอ ๒) มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบาย MOPH ๓) มอบหมายให้ CHRO จัดทำแผนขับเคลื่อนค่านิยม องค์กรกระทรวงสาธารณสุข (Core value : MOPH) ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ ๕	- CHRO เขต (พญ.ทิววรรณ ปิยกุลมาลา) - นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
	๕.๔ การเบิกจ่าย งบประมาณยาเสพติด	๑) รับทราบตามการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และบันทึกรายงานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด
	๕.๕ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม KPI ๓ ตัวชี้วัด ด้าน People Excellence	๑) รับทราบผลการดำเนินงาน ๒) มอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัดการบันทึกข้อมูล Happinometer ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๓) มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (CSO) ปรับหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Service Plan	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
	๕.๖ เรื่องของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ ๕	๑. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ PP Excellence เขตสุขภาพที่ ๕ ๑.๑) รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์ PP Excellence ๑.๒) มอบหมายให้ผู้บริหารนำแผนยุทธศาสตร์ PP ไป เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคภายในจังหวัด	- นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทุกจังหวัด
	๕.๗ เรื่องของ สปสช.เขต	๑. งบบริการผู้ป่วยใน ๑.๑) รับทราบงบบริการผู้ป่วยใน	- CSO เขต (นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
		<p>๑.๒) มอบหมายให้ CSO สรุปรายเหตุการณ์ Refer ผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ออกนอกเขตเป็นประเด็นสั้นๆ (๓ Slide) และนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๗</p> <p><b>๒. เสนอผลการจัดโควตาผ่าตัดตาต่อกระจก</b></p> <p>๒.๑) รับทราบผลการจัดโควตาผ่าตัดตาต่อกระจก</p> <p>๒.๒) มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา บริหารจัดการโควตาการผ่าตัดตาต่อกระจกให้ตรงเป้าหมาย</p>	
๖	เรื่องอื่นๆ	- นำเสนอเป็นเอกสาร -	
	๖.๑ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการและการบริหารจัดการโรงพยาบาล และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
	๖.๒ การจัดสรรตำแหน่งข้าราชการพยาบาล	<p>๑) มอบหมายให้ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งพยาบาลผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารบุคคล หากข้อมูลไม่ตรงกับกลุ่มบริหารบุคคล ให้ดำเนินการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้บริหารเซ็นกำกับ ส่งไปยังสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ และส่งสำเนาถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>๒) รับทราบการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการพยาบาล โดยร้อยละ ๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการฯ พิจารณาจัดสรรตามสภาพปัญหาและความขาดแคลนในพื้นที่ และร้อยละ ๙๐ แบ่งการจัดสรร ดังนี้</p> <p>(๑) จัดสรรตำแหน่งข้าราชการพยาบาลให้โรงพยาบาลตามกรอบ FTE ร้อยละ ๗๐</p> <p>(๒) จัดสรรตำแหน่งข้าราชการพยาบาลตามภาระงานของแต่ละหน่วยงาน ร้อยละ ๓๐</p>	<p>- ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ</p> <p>- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป</p> <p>- CHRO เขต (พญ.ทิววรรณ ปิยะกุลมาลา)</p>

นางสาววิชุดา เมฆกกดาล  
นักวิชาการสาธารณสุข  
ผู้สรุปมติการประชุม

นางจรรุภา จำนงค์ดี  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ  
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม ๑

นางสาวสุรรัตน์ ศรีสุข  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้สรุปมติการประชุม